



สรุปข่าว ส่งเสริมการเกษตร

f กรมส่งเสริมการเกษตร
y กรมส่งเสริมการเกษตร
x กรมส่งเสริมการเกษตร
s ศูนย์ข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร
agritech.pr@gmail.com

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ 20 มิถุนายน 2567

ส่วนภูมิภาค			
ประเด็น	ลำดับ	หัวข้อข่าว	ช่องทางการเผยแพร่
ติดตามงาน	1	ผู้ช่วยรัฐมนตรีเกษตรฯ ติดตามการขับเคลื่อนงานฯ ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสงขลา	สมิหลาใหม่
	2	ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน จ สงขลา	สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
วิสาหกิจชุมชน	3	เกษตรเขต 5 สงขลา เฝ้าหวีวิสาหกิจชุมชนดีเด่นภาคใต้ ปี 2567 รุ่นชิงที่ 1 ระดับประเทศ	สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
	4	เกษตรนนทบุรี ต้อนรับคณะทำงานประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต โชว์ผลงานแปรรูปใบบัวบกพืชท้องถิ่นสู่ความยั่งยืน	สยามท้องถิ่น
การเพาะเห็ดสร้างแห	5	เกษตรจังหวัดกระบี่ส่งเสริมการเพาะเห็ดสร้างแห	ทันข่าวกระบี่
	6	เกษตรจังหวัดกระบี่ส่งเสริมการเพาะเห็ดสร้างแหให้แก่เกษตรกร สร้างความสามารถในการแข่งขัน เพิ่มรายได้ ให้กับเกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้ ยกระดับมาตรฐานการครองชีพและความเป็นอยู่แก่เกษตรกร	สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ผู้ช่วยรัฐมนตรีเกษตรฯ ติดตามการขับเคลื่อนงานฯ ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสงขลา



เมื่อวันที่ 13 – 14 มิถุนายน 2567 ดร.จอมขวัญ กลับบ้านเกาะ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรและสหกรณ์ ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายอนุกุล พุกษานุกศิกดิ์ ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรและสหกรณ์ฯ จังหวัดสงขลา และคณะ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรและสหกรณ์ ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2567 และลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ในการนี้ นายวุฒิสักดิ์ เพชรมีศรี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนางทัศนีย์ ศุภกุล ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ร่วมลงพื้นที่และให้ข้อมูลสนับสนุนการติดตามงานของคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย

1. ร่วมการประชุมติดตามการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดสงขลาของคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรและสหกรณ์ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลาครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมหนึ่งชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา

2. ติดตามการดำเนินงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนเลี้ยงชันโรง (อุง) ณ บ้านหัวถนน ตำบลปริก อำเภอสะเดา เพื่อติดตามสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ในการเป็นศูนย์การเรียนรู้เรื่องการเลี้ยงชันโรง การแยกรัง การขยายพันธุ์ชันโรง และศูนย์การเรียนรู้เรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผลผลิตน้ำผึ้งชันโรง

3. ติดตามการดำเนินงานองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงปลาหน้าจืดบ้านม่วงก้อง ตำบลพังลา อำเภอสระเคา เพื่อติดตามการเลี้ยงปลานิลและปลากดเหลืองในกระชัง เพื่อแก้ไขปัญหาสภาพคลองต้นเขินมีสันดอนทรายกลางน้ำ และปรับปรุงฝายน้ำล้นให้เหมาะสม และเป็นไปตามแนวทางของกรมชลประทาน

4. ติดตามการดำเนินงานการปรับปรุงอาคารอัดน้ำบ้านโฮะ ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ เพื่อติดตามบริเวณที่จะดำเนินการก่อสร้าง ดังนี้ 1) ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ โดยมีฝายระบายน้ำใช้บังคับน้ำ ขนาด 6.00×4.00 เมตร จำนวน 2 ช่อง 2) งานชุดลอกลำน้ำด้านเหนือ ความยาว 1,700 เมตร 3) งานชุดลอกลำน้ำด้านท้าย ความยาว 1,500 เมตร สามารถช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรและที่อยู่อาศัย ให้กับราษฎร หมู่ที่ 5 บ้านโฮะ หมู่ที่ 1 บ้านเลียบ หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งตำเสา พื้นที่ประมาณ 400 ไร่

5. โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา ณ เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรที่ขาดที่ดินทำกินสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ดิน และได้เรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมการเพิ่มมูลค่าของสินค้าทางการเกษตร ทำให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น เป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยของอำเภอหาดใหญ่ และจะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวต่อไป เป้าหมายเกษตรกร ร่วมโครงการ 31 ราย

6. ติดตามการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย (บริเวณตลาดน้ำคลองแห) ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ เพื่อติดตามการป้องกันอุทกภัยอันเกิดจากน้ำในเขตพื้นที่เศรษฐกิจของ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา



ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน จ สงขลา



วันนี้ (13 มิ.ย.67) ดร.จอมขวัญ กลับบ้านเกาะ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม และขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรและสหกรณ์ ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2567 โดยมีนายอนุกุล พุกษานุกัณฑ์ ประธานคณะอนุกรรมการฯ จังหวัดสงขลา ผู้แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา หน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ คณะอนุกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการฯ จังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา โดยได้มีการพูดคุยหารือแผนการลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2567

หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะได้ลงพื้นที่ บริเวณคลองสำโรงช่วงสะพานบ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 3 ถึงสะพานถาวรนิมิต หมู่ที่ 7 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมีนายราเดช คำทัพน์ นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้างและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและรายงานข้อมูล โดยปัจจุบันคลองสำโรงมีความตื้นเขิน น้ำมีคุณภาพต่ำ วัชพืชผักตบชวาหนาแน่น เป็นอุปสรรคขัดขวางการระบายน้ำในช่วงฤดูน้ำหลาก ประชาชนได้รับผลกระทบ ทั้งนี้ การขุดลอกคลองสำโรงและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ จะช่วยให้น้ำสามารถระบายลงสู่ทะเลได้เร็วขึ้น ในอนาคตจะต้องเสริมให้เกิดการอนุรักษ์ และจัดการมลพิษระบบบำบัดน้ำเสีย ลดความเดือดร้อน เพิ่มประโยชน์ทางการเกษตรให้กับประชาชน

จากนั้น คณะได้เดินทางต่อไปยังศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสัตว์น้ำชายฝั่ง หมู่ที่ 3 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เพื่อติดตามการดำเนินงาน มีนายนิคม ละอองศิริวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย

และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสัตว์น้ำชายฝั่ง ให้การต้อนรับและให้ข้อมูล/ซึ่งมีแผนในการพัฒนา คือต้องเพิ่มศักยภาพในการผลิตสัตว์น้ำเศรษฐกิจ ให้เพียงพอับความต้องการของเกษตรกรในจังหวัดสงขลา และจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงการพัฒนาสัตว์น้ำสายพันธุ์ดี เช่น ปลากะพงขาว ซึ่งได้ดำเนินการปรับปรุงพันธุ์ให้มีการเจริญเติบโตที่ดี ทนต่อสภาวะที่มีออกซิเจนต่ำ นอกจากนั้นศูนย์ฯ ยังได้พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตปลากะพงขาวในกระชัง คือ เครื่องเติมอากาศอัจฉริยะ พร้อมระบบ IOT ด้วย

โอกาสนี้ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เน้นย้ำกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ให้ร่วมกันดำเนินการพัฒนา แก้ไข หรือเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเกษตรในแต่ละพื้นที่อย่างรวดเร็ว ต่อเนื่อง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน หรือเพิ่มประสิทธิภาพ ให้ประโยชน์เกิดขึ้นกับประชาชนมากที่สุด



นายวุฒิศักดิ์ เพชรมีศรี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนากการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นประจำปี โดยแบ่งเป็นระดับประเทศ ระดับเขต และระดับจังหวัด เพื่อคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนที่มีการบริหารจัดการที่ดี มีแนวโน้มการพัฒนาที่ยั่งยืน สามารถเป็นตัวอย่างหรือต้นแบบสำหรับวิสาหกิจชุมชนอื่นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อันจะเป็นการกระตุ้นและพัฒนาประสิทธิภาพการประกอบการวิสาหกิจชุมชนให้เกิดความมั่นคง เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกียรติคุณของวิสาหกิจชุมชนที่มีผลงานดีเด่นสู่สาธารณะ

เมื่อวันที่ 10-14 มิถุนายน 2567 นายวุฒิศักดิ์ เพชรมีศรี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนากการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา นำทีมผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการตัดสินการประกวดฯ ประกอบด้วย ณาการเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ฝ่ายกิจการสาขาภาคใต้ตอนล่าง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ศูนย์บริการ SME ครอบคลุม สุราษฎร์ธานี ดำเนินการคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับเขตภาคใต้ ที่ผ่านการพิจารณาในขั้นต้น จำนวน 4 กลุ่ม ได้แก่

1) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสตรีชุมชนตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ซึ่งกลุ่มมีสมาชิกจำนวน 15 ราย ดำเนินกิจกรรมผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์จาก มะม่วงเบา ซึ่งมะม่วงเบาเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ของ

จังหวัดสงขลา โดยมีผลิตภัณฑ์ของกลุ่มคือ มะม่วงเบาแช่อิ่ม มะม่วงเบาดองเกลือ น้ำมะม่วงเบาสดพร้อมดื่ม และผลิตภัณฑ์ผ้าอ้อมสีธรรมชาติจากใบขลุ่ย คราม และดินหัวเขาแดง ภายใต้แบรนด์ “Singo มะม่วงเบา” นอกจากนี้ยังมีโครงการที่จะทำชาจากเปลือกมะม่วงเบา สีอ้อมผ้าจากเปลือกมะม่วงเบา ภายใต้หลัก BCG Model เพื่อความยั่งยืน

2) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรปลูกกล้วยหอมทองและไม้ผลปลอดภัยอำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง ซึ่งประกอบกิจการผลิตกล้วยหอมทองแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ และมีกระบวนการผลิตแบบ zero waste มีการบริหารจัดการที่ดี มีแนวโน้มการพัฒนาที่ยั่งยืน และสามารถเป็นต้นแบบแก่วิสาหกิจชุมชนอื่น ๆ ในพื้นที่ได้

3) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มมังคุดหวานเพื่อการส่งออกลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนองโดยวิสาหกิจชุมชนมีสมาชิกจำนวน 146 ราย ดำเนินกิจกรรมผลิตมังคุดคุณภาพ การคัดเกรดและรวบรวมผลผลิตมังคุดในพื้นที่อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง และจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงมีการจำหน่ายมังคุดส่งออกไปยังต่างประเทศ กลุ่มมีผลิตภัณฑ์ คือ น้ำมังคุด มังคุดแช่อิ่ม กัมมีมังคุด มังคุดหวาน และไวน์มังคุด ภายใต้แบรนด์ ควีนนี่ (Queeny)

และ 4) วิสาหกิจชุมชนชาวสวนมะพร้าวเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดำเนินกิจกรรมทำสวนมะพร้าว รวบรวมผลผลิตของสมาชิกส่งจำหน่ายให้บริษัท แปรรูปเพิ่มมูลค่ามะพร้าวเป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น น้ำกะทิ เครื่องสำอาง ได้แก่ ครีมกันแดด เซรั่มบำรุงหน้า เป็นต้น กลุ่มมีมาตรฐานการผลิตและการแปรรูป ได้แก่ GAP มาตรฐานอินทรีย์ PGS มาตรฐาน USDA ของสหรัฐอเมริกา มาตรฐาน ออย. และมีกระบวนการผลิตตามหลัก BCG Model โดยการผลิตแบบ zero waste จัดการเปลือกมะพร้าววัสดุเศษเหลือจากการผลิตเป็นวัสดุปลูกและอัดก้อนเป็นกระถางต้นไม้

นายวุฒิสักดิ์ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในแต่ละชุมชน ให้สามารถบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนให้เข้าถึงแหล่งทุน มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ให้สวยงามทันสมัย พัฒนารูปแบบการจำหน่าย/บริการและเพิ่มช่องทางการตลาด ปัจจุบันภาคใต้ มีวิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียนแล้ว จำนวน 9,714 แห่ง สมาชิกจำนวน 188,394 ราย มีเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการจดทะเบียน จำนวน 96 แห่ง สมาชิกจำนวน 3,075 ราย สำหรับกลุ่มที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา จะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบต่อไป ทั้งนี้ กลุ่มที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จะได้เป็นตัวแทนของภาคใต้ เพื่อเข้าประกวดในระดับประเทศต่อไป ซึ่งหากได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับประเทศ จะได้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัล ในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ณ พลับพลาที่ประทับ มลฑลพิธีท้องสนามหลวง ซึ่งถือเป็นเกียรติประวัติสูงสุดในการประกอบอาชีพทางการเกษตร



เกษตรนนทบุรี ต้อนรับคณะทำงานประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต โชว์ผลงานแปรรูปใบบัวบกพืชท้องถิ่นสู่ความยั่งยืน



นนทบุรี..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางพลศรีธัญญา ออมรพันธุ์ศักดิ์ เกษตรจังหวัดนนทบุรี ให้การต้อนรับคณะทำงานประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับเขต ประจำปี 2567 ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรบ้านคลองหม่อมแฉ่ม ตำบลไทโรใหญ่ อำเภอไทรน้อย โดยมีนายสุชาติ อ่อนดำ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนากิจการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท เป็นประธานคณะทำงาน

ในการนี้ นางพลศรีธัญญาได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้านการบริหารจัดการ และการขยายตลาดของกลุ่ม เพื่อสนับสนุนการพิจารณาผลการประกวด ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการประกวดฯ ประกอบด้วย นายปริญ นิทัศน์เอก นายอำเภอไทรน้อย คณะทำงานประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับเขต หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดและระดับอำเภอ เกษตรอำเภอไทรน้อย สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรบ้านคลองหม่อมแฉ่ม เป็นที่รู้จักจากการแปรรูปใบบัวบก ซึ่งเป็นพืชท้องถิ่น ให้เป็นผลิตภัณฑ์ใบบัวบกทอดกรอบที่มีรสชาติหลากหลาย ผลิตภัณฑ์นี้ ไม่เพียงเพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุดิบในท้องถิ่น แต่ยังช่วยสร้างรายได้เพิ่มให้แก่เกษตรกร อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากพืชพื้นบ้านอีกด้วย การเยี่ยมชมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต ซึ่งจะช่วยส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป



NEW เกษตรจังหวัดกระบี่ส่งเสริมการเพาะเห็ดร่างแห

วันนี้ 19 เดือน มิถุนายน 2567 นายธานี หะยิมะสาและ ปลัดจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในการเปิดโครงการพัฒนาและขยายผลการพัฒนาเกษตรฐานรากด้วยนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ตามรูปแบบกระบี่โมเดล กิจกรรมส่งเสริมการเพาะเห็ดร่างแห ณ ห้องประชุม Fin Conference โรงแรมอินฟินิตี้ อ่าวนาง ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ โดย นายประคอง อุสาห์มัน เกษตรจังหวัดกระบี่ กล่าวรายงาน

โครงการพัฒนาและขยายผลการพัฒนาเกษตรฐานรากด้วยนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ตามรูปแบบกระบี่โมเดล กิจกรรมส่งเสริมการเพาะเห็ดร่างแห" ตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ประเด็นการเกษตรสร้างมูลค่า เป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการพัฒนาและขยายผลการพัฒนาเกษตรฐานรากด้วยนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ตามรูปแบบกระบี่โมเดล โดยการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ประเด็นการเกษตรสร้างมูลค่า

การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากจะเป็นการดำเนินการที่สำคัญในการพัฒนาและยกระดับประเทศให้เป็นประเทศรายได้สูง ที่มีการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง เป็นการวางรากฐานที่มั่นคงให้กับเศรษฐกิจไทยในอนาคตโดยการส่งเสริมเศรษฐกิจระดับชุมชนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งมีศักยภาพในการแข่งขัน สามารถพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งจะช่วยให้เกิดการยกระดับมาตรฐานการครองชีพและความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชนให้ดีขึ้นและนำไปสู่การแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และความไม่เสมอภาค

จังหวัดกระบี่ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาจังหวัด"เมืองท่องเที่ยวคุณภาพระดับนานาชาติ เกษตรอุตสาหกรรมยั่งยืน สังคมน่าอยู่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และปรับตัวเท่าทันต่อบริบทการเปลี่ยนแปลง"ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

การอบรมในครั้งนี้มีบุคคลเป้าหมาย ประกอบด้วย กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่อำเภอเหนือคลอง อำเภอคลองท่อม อำเภอลำทับ และอำเภอเมืองกระบี่ จำนวน 100 ราย กิจกรรม ประกอบด้วย การอบรมการเพาะเห็ดร่างแห สาธิตฝึกปฏิบัติ การเพิ่มมูลค่าและพัฒนาผลิตภัณฑ์และมาตรฐานสินค้าแปรรูปจากเห็ดร่างแหให้แก่เกษตรกร โดยมีวิทยากรจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และหน่วยงานภาคีที่ได้ติดตาม ศึกษาวิจัยและพัฒนา เกี่ยวกับการเพาะเห็ดร่างแห และส่งเสริมเรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์ และให้ความรู้กับเกษตรกร



เกษตรจังหวัดกระบี่ส่งเสริมการเพาะเห็ดสร้างแพให้แก่เกษตรกร สร้างความสามารถในการแข่งขัน เพิ่มรายได้ ให้กับเกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้ ยกระดับมาตรฐานการครองชีพและความเป็นอยู่แก่เกษตรกร



วันนี้ (19 มิ.ย.67) นายธานี หะยีมะสาและ ปลัดจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในการเปิดโครงการพัฒนาและขยายผลการพัฒนาเกษตรฐานรากด้วยนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ตามรูปแบบกระบี่โมเดล กิจกรรมส่งเสริมการเพาะเห็ดสร้างแพ ณ ห้องประชุม Fin Conference โรงแรมอินฟินิตี้ อ่าวนาง ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดย นายประคอง อูสาห์มัน เกษตรจังหวัดกระบี่ กล่าวรายงาน

โครงการพัฒนาและขยายผลการพัฒนาเกษตรฐานรากด้วยนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ตามรูปแบบกระบี่โมเดล กิจกรรมส่งเสริมการเพาะเห็ดสร้างแพ" ตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ประเด็น การเกษตรสร้างมูลค่า เป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการพัฒนาและขยายผลการพัฒนาเกษตรฐานรากด้วยนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ตามรูปแบบกระบี่โมเดล โดยการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ประเด็น การเกษตรสร้างมูลค่า

การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากจะเป็นการดำเนินการที่สำคัญในการพัฒนาและยกระดับประเทศให้เป็นประเทศรายได้สูง ที่มีการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง เป็นการวางรากฐานที่มั่นคงให้กับเศรษฐกิจไทยในอนาคตโดยการส่งเสริมเศรษฐกิจระดับชุมชนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งมีศักยภาพในการแข่งขัน สามารถพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งจะช่วยก่อให้เกิดการยกระดับมาตรฐานการครองชีพและความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชนให้ดีขึ้นและนำไปสู่การแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และความไม่เสมอภาค

จังหวัดกระบี่ได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาจังหวัด "เมืองท่องเที่ยวคุณภาพระดับนานาชาติ เกษตรอุตสาหกรรมยั่งยืน สังคมน่าอยู่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และปรับตัวเท่าทันต่อบริบทการเปลี่ยนแปลง" ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

การอบรมในครั้งนี้มีบุคคลเป้าหมาย ประกอบด้วย กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่อำเภอเหนือคลอง อำเภอคลองท่อม อำเภอลำทับ และอำเภอเมืองกระบี่ จำนวน 100 ราย กิจกรรม ประกอบด้วย การอบรมการเพาะเห็ดร่างแห สาธิตฝึกปฏิบัติ การเพิ่มมูลค่าและพัฒนาผลิตภัณฑ์และมาตรฐานสินค้าแปรรูปจากเห็ดร่างแหให้แก่เกษตรกร โดยมีวิทยากรจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และหน่วยงานภาคีที่ได้ติดตาม ศึกษาวิจัยและพัฒนา เกี่ยวกับการเพาะเห็ดร่างแห และส่งเสริมเรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์ และให้ความรู้กับเกษตรกร